

Số:278/BC- UBND

Hương Khê, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hương Khê là huyện miền núi nằm phía Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh, địa bàn rộng, địa hình phức tạp chia cắt; diện tích tự nhiên 12.629,788 ha, có đường biên giới dài 51 km, phía Tây giáp tỉnh Khăm muôn - Lào, phía Đông giáp huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Bắc giáp huyện Can Lộc, Vũ Quang; dân số 125.681 người, có 20 xã, 01 thị trấn, với 215 thôn, tổ dân phố; đồng bào theo đạo thiên chúa giáo chiếm gần 30%, có 5 dân tộc; địa bàn huyện có đường sắt Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh đi qua. Kinh tế chủ yếu là Nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, đời sống, việc làm của nhân dân còn nhiều khó khăn, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Song được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, tỉnh Đảng bộ và nhân dân Hương Khê nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị; xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chế độ chính sách

1.1. Tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các văn bản khác về công tác quốc phòng địa phương của huyện.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

các đề án, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đúng theo lộ trình đã xác định; tổ chức thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương và Thông tư số 99/2014/TT-BQP ngày 06/7/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP; kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quân sự, an ninh và xây dựng ấp, xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ tiếp tục thực hiện Luật Quốc phòng ngày 08/6/2018; các nghị định của Chính phủ (Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 02/2014/NĐCP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 về kết hợp quốc phòng với kinh tế).

1.2. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong năm huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên (Phụ lục kèm theo)

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN)

- Quán triệt, triển khai công tác GDQP&AN

Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và các văn bản QPPL về GDQP&AN; xây dựng và hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh trong tình hình mới, quán triệt Nghị định số 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP-AN, Thông tư số 24/2014/NĐTT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định về nhiệm vụ quyền hạn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành, Trung ương về GDQP-AN, Thông tư số 39/2014/TT-BQP, ngày 03/6/2014 Ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị...

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

+ Kiện toàn Hội đồng GDQP&AN từ cơ sở đến huyện đủ số lượng, thành phần. Tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong năm 2023. Phối hợp điều động cán bộ thuộc đối tượng 3 (14 đồng chí) tham gia bồi dưỡng, cập nhật ở Bộ CHQS tỉnh đủ về quân số; chỉ đạo các xã, thị trấn mở 6 lớp bồi dưỡng, cập nhật KTQP&AN cho đối tượng 4, quân số 398 đồng chí; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho toàn dân tập trung vào các nội dung về Luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân

quân tự vệ, Luật dự bị động viên và các văn bản quy định của trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

+ GDQP và AN trong các nhà trường; bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thực hiện tốt chương trình học về các môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, tổng số học sinh tham gia 3.421 em, kết quả 100% đạt yêu cầu có 91,8% khá, giỏi.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến KTQP&AN cho toàn dân được quan tâm, đầu tư đúng mức. Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ tổ chức lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt tuyên truyền Luật giáo dục QPAN, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN tập trung vào Luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên và các văn bản quy định của trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

2.2. Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại.

- Huyện uỷ, UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, tăng trưởng kinh tế là tăng trưởng tiềm lực QP - AN chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện, chú trọng xây dựng các ban ngành đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, UBND huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP - AN, giáo dục tuyên thống cho cán bộ, đảng viên và toàn thể các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm huyện đạt trên 80% số Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện uỷ, đề án của UBND huyện về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân theo quy hoạch tổng thể của huyện. Chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở từng cụm xã, từng khu vực phù hợp với quyết tâm phòng thủ của huyện cả trước mắt và lâu dài.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

+ Sản xuất nông nghiệp: Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và chăn nuôi. Tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đưa năng suất lúa lên 5,8 tấn/ha. Tập trung chuyển đổi đất nông nghiệp lần 2. Để tạo thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất thâm canh, chú trọng phát triển và giao đất giao rừng ở các xã trung du. Đặc biệt ngành nông nghiệp đã triển khai có hiệu quả giữa xây dựng phát triển nông nghiệp gắn với

xây dựng thể trận phòng thủ như xây dựng hệ thống thủy lợi, cầu cống mương bê tông kiên cố.

- Giao thông vận tải: Huyện có mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt thuận tiện cho việc phát triển kinh tế và xây dựng khu vực phòng thủ. Các đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện là đường nhựa và hơn 78% đường giao thông nông thôn được bê tông hoá.

- Thông tin và truyền thông: Huyện đầu tư phát triển mạng thông tin tuyên truyền. Tại huyện có 01 trung tâm bưu chính viễn thông và 21 xã, thị trấn có điểm bưu điện, có đài truyền thanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin liên lạc trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN.

- Ngành Y tế: Mạng lưới y tế huyện ngày càng được củng cố và nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Toàn huyện có 1 bệnh viện đa khoa và 21 trạm xá tuyến xã, thị; 1 cơ sở y tế của Công ty cao su Hà Tĩnh và 1 cơ sở khám chữa bệnh Nhân Đức, 1 cơ sở khám chữa bệnh Tân Thành.

- Giáo dục và đào tạo: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng và quan tâm, toàn huyện có trường 12 Trung học cơ sở, 21 trường Tiểu học và 21 trường Mầm non.

- Văn hoá xã hội: Những năm qua huyện luôn quan tâm chỉ đạo đầu tư và tu sửa, nâng cấp xây dựng trung tâm văn hoá huyện và nhà văn hoá cơ sở. Các hoạt động văn hoá thể thao được phát triển toàn diện. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, xã văn hoá.

- Thường xuyên chỉ đạo các ban ngành bổ sung hoàn chỉnh khối kế hoạch B phù hợp phương án tác chiến của huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời bình.

- Hàng năm tổ chức ký kết phối hợp hoạt động giữa cơ quan quân sự và các ban ngành đoàn thể cấp huyện và cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANCT - TTATXH ở địa phương bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng trong xây dựng cơ sở VMTD.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế trên các mũi, các hướng. Nâng cao đời sống dân sinh, phát triển văn hoá xã hội và giải quyết tốt chính sách tồn đọng, nhất là chính sách hậu phương quân đội, không ngừng xây dựng đơn vị VMTD đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới.

- Chỉ đạo Ban CHQS huyện hoàn chỉnh thủ tục đất quốc phòng, đầu tư xây dựng và bảo vệ công trình quốc phòng ở xã Hương Vĩnh đầu tư 300 triệu đồng xây dựng khu căn cứ hậu phương.

2.3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ

- Xây dựng tiềm lực quốc phòng
- + Tiềm lực chính trị

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chính sách tự do tôn giáo và bình đẳng trong xã hội; thông qua thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, có chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng khó khăn; tạo sự phát triển bền vững để củng cố, nâng cao tiềm lực chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ đó tạo được ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm, trách nhiệm của nhân dân và lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ quốc phòng của huyện.

- + Tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội

Thời gian qua Cấp ủy, Chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ các giải pháp Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị; nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng và hoạt động của KVPT đã có sự chuyển biến. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng các tiềm lực và thế trận KVPT. Vì vậy, việc củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN) gắn với phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) luôn được chú trọng thực hiện. Nội dung kết hợp phát triển KT - XH gắn với QP - AN trong tình hình mới được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt chỉ tiêu và ngày càng ổn định. Hệ thống giao thông ngày càng phát triển, mạng lưới giao thông vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời bình cũng như yêu cầu cơ động lực lượng quân sự khi có tình huống. Hệ thống thông tin trên địa bàn được đầu tư đúng mức và có hiệu quả, đã xây dựng được hệ thống truyền dẫn cáp quang đến 21/21 xã, thị trấn; tất cả các địa bàn trên toàn huyện đã được phủ sóng điện thoại di động. Mạng lưới dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngày càng hoàn thiện, luôn sẵn sàng ưu tiên phục vụ những tình huống khẩn cấp, bảo đảm phục vụ nhu cầu của nhân dân, mạng lưới y tế luôn được củng cố đầu tư xây dựng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình quân dân y kết hợp được thực hiện tốt; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời bình, đồng thời sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cứu chữa thương binh trong thời chiến. Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của KVPT năm đầu chiến tranh.

- Xây dựng khu vực phòng thủ

+ Xây dựng lực lượng

Ban CHQS huyện đã tham mưu cho HĐND huyện ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV trên toàn huyện giai đoạn 2023-2025. Đến nay, huyện đã sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào 100% đầu mỗi đơn vị, bảo đảm đủ biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 67,6%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 19,5%; không đúng chuyên nghiệp quân sự 12,9%. Lực lượng dân quân tự vệ chiếm 2% so dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,8%; hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn”. Thông qua đó, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh.

2.4. Xây dựng, hoạt động lực lượng vũ trang

- Dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự

+ Huyện uỷ - UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và Luật DBĐV cho cán bộ các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và cơ sở đủ về số lượng, có chất lượng, duy trì hoạt động có hiệu quả, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyển quân, thực hiện công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Năm 2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và tổ chức thực hiện đúng các bước tuyển giao quân do UBND và Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn.

+ Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, làm tốt công tác đăng ký, khám tuyển lần đầu, tuyển chọn hồ sơ; năm 2023 đã có 26 em đủ điều kiện đăng ký dự dự thi vào các trường quân sự.

+ Đăng ký, quản lý được 1.595 đ/c quân nhân dự bị và 221 phương tiện kỹ thuật các loại, công tác đăng ký, quản lý sắp xếp nguồn DBĐV được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, đến nay đã sắp xếp 1.392 QNDB (Sỹ quan= 114, HSQ = 1.278) và 01 PTKT cho 5 đơn vị thuộc Bộ, Quân khu, tỉnh, huyện đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao.

+ Tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo quân số, thời gian, kết quả khá. Cụ thể: Tiểu đoàn Công binh tỉnh, quân số 53 đ/c (SQ= 21 đ/c, HSQ= 32 đ/c); tiểu đoàn giao liên cứu thương, quân số 11 đ/c (SQ= 11 đ/c).

- Dân quân tự vệ

+ Tổ chức biên chế

Tổng số DQTV = 2.010 đ/c, đạt 2% so với dân số.

Dân quân tại chỗ = 645 đ/c; trong đó có 215 thôn, tổ dân phố; mỗi thôn = 3 đồng chí; Dân quân cơ động: cấp xã có 21 Trung đội= 588 đ/c; cấp huyện có 01 Trung đội= 28 đ/c; Dân quân phòng không cấp huyện có 01 Trung đội = 31 đ/c; Dân quân pháo binh cấp huyện có 01 Trung đội ĐKZ= 19 đ/c, 01 Trung đội Cối 82= 13 đ/c; cấp xã có 21 tổ DQBC Trinh sát = 63 đ/c; 21 tổ DQBC Công binh = 63 đ/c; 21 tổ DQBC Thông tin = 63 đ/c; 21 tổ DQBC Y tế = 63 đ/c; 21 tổ DQBC Phòng hóa = 63 đ/c; 21 Khẩu đội Cối 60mm= 63 đ/c; tổ chức tự vệ: Toàn huyện có 16 đơn vị tự vệ (5 Ban CHQS cơ quan, tổ chức và 11 tiểu đội) quân số= 224 đ/c.

+ Chất lượng

Đảng viên= 533 đ/c, đạt 28,2% so với tổng số DQTV.

Đoàn viên= 892 đ/c, đạt 47,3% so với tổng số DQTV.

+ Huấn luyện, diễn tập

Luôn quán triệt nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức phương pháp huấn luyện và tạo được bước chuyển biến về nhận thức đối với công tác huấn luyện cho cán bộ lãnh đạo, chính quyền các xã, thị, đơn vị tự vệ.

Trước lúc bước vào huấn luyện, cấp uỷ Đảng các cấp đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo huấn luyện sát với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ từng địa phương.

Cơ quan Ban CHQS huyện đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch huấn luyện theo chương trình huấn luyện qui định của Bộ, đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, củng cố hệ thống sổ sách, giáo án, đúng quy định công tác Tham mưu huấn luyện. Các đơn vị đã làm tốt công tác củng cố thao trường (mỗi xã, thị, đơn vị tự vệ có 1 thao trường huấn luyện quân sự), củng cố mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, vũ khí tự tạo đã được đầu tư đúng mức, chính vì vậy mà các đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã tự bảo đảm vật chất cho huấn luyện của đơn vị mình.

Vào đầu đợt huấn luyện Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ (Chủ tịch, bí thư, CHT, PCHT, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và các đồng chí giáo viên đảm nhiệm huấn luyện cho đơn vị), thời gian 5- 7 ngày/1 đợt, tập trung vào những nội dung mới, còn yếu và thiếu, đảm bảo tính thống nhất cao, chú trọng nâng cao trình độ tổ chức phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cuối đợt tập huấn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả.

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang theo đúng kế hoạch qui định (dân quân năm thứ nhất huấn luyện 15 ngày, dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 và dân quân binh chủng huấn luyện 12 ngày, dân quân tự vệ tại chỗ huấn luyện 07 ngày); lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng huấn luyện tại cụm, năm thứ 2 trở lên huấn luyện tại xã, thị trấn. Quá trình huấn luyện Ban CHQS huyện

phân công cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo, kết thúc đợt huấn luyện tổ chức hội thao ở cụm đánh giá kết quả huấn luyện của từng đơn vị. Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện là trình độ tổ chức phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị; động tác thực hành của từng chiến sỹ được nâng lên rõ rệt, đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đến nay đã huấn luyện được 27/37 cơ sở, quân số 1.180 đ/c; kết thúc huấn luyện tổ chức hội thao đánh giá kết quả chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78,6% khá, giỏi. Chỉ đạo 5 xã (Hương Thủy, Phúc Đồng, Hương Lâm, Hương Liên, Điền Mỹ) làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã.

+ Hoạt động của dân quân tự vệ.

Thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện đã tổ chức ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương như: Tuần tra bảo vệ tuyến biên giới, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và tham gia phòng chống cháy rừng - phòng chống lụt bão trên địa bàn; nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng an ninh.

Ban CHQS đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức ký kết liên tịch giữa các ngành về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng với các nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, ban ngành đảm nhiệm công việc theo chuyên môn nghiệp vụ của mình. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nắm được các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, bộ, ban, ngành liên quan đến quốc phòng; các Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự trung ương, Đảng uỷ Quân khu, tỉnh, huyện; nhiệm vụ của LLVT. Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, giáo dục, mở các lớp tập huấn.

2.5. Bảo đảm ngân sách công tác quốc phòng, quân sự; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác liên quan đến công tác quốc phòng

Công tác xây dựng hệ thống tổ chức và bảo đảm hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân thường xuyên được Huyện uỷ, HĐND, UBND chú trọng, kiên toàn và duy trì hoạt động của Hội đồng cung cấp từ huyện đến xã, thị có hiệu quả và thông qua diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, phòng chống bão lụt, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng tác phong, phương pháp công tác cho đội ngũ các cấp. Trong điều kiện kinh tế địa phương còn gặp khó khăn, nhưng UBND huyện đã đầu tư 300 triệu đồng để xây dựng căn cứ chiến đấu nằm trong khu vực phòng thủ của huyện; tạo điều kiện pháp lý để hoàn chỉnh đất quốc phòng ở các khu vực. Hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã và các thôn xóm được đầu tư nâng

cấp đáp ứng với yêu cầu vận chuyển khi có chiến tranh xảy ra. Để chuẩn bị tốt vật chất hậu cần cho khu vực phòng thủ, huyện đã xác định lấy từ nhiều nguồn nhưng lấy nguồn bảo đảm kinh tế xã hội của địa phương là nguồn cơ bản, chủ yếu tiến hành phân cấp dự trữ bảo đảm từ (1-2 tháng) theo đúng hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, trong đó chủ yếu là lương thực, thực phẩm, quân trang, quân dụng và thuốc men Y tế phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương và nhu cầu đảm bảo phục vụ cho chiến tranh theo quyết tâm phòng thủ của huyện.

Song song với công tác xây dựng hệ thống và tổ chức bảo đảm hậu cần địa phương thì công tác bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng địa phương thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước và thường xuyên được UBND huyện quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm chi trên 500 triệu đồng cho hoạt động công tác quốc phòng địa phương. Việc lập dự toán, chấp hành quyết toán đúng thủ tục ngân sách, qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hàng năm được đánh giá thực hiện tốt theo luật định. Đồng thời nhờ việc thực hiện tốt chủ trương chính sách và củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV và công tác chính sách hậu phương quân đội, do đó tạo điều kiện thuận tiện cho việc động viên sức người, sức của của địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

2.6. Thực hiện chế độ báo cáo, giao ban, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, công tác khen thưởng về quốc phòng

- Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quốc phòng.

Chấp hành các đợt kiểm tra của Quân khu, tỉnh; hàng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ QP -AN đối với các đơn vị cơ sở (mỗi năm 02 đơn vị); Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Định kỳ 6 tháng, năm UBND huyện, Ban CHQS huyện tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự đối với các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn. Công tác kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, tiến hành đúng thủ tục, nguyên tắc. Nhìn chung các xã, thị, đơn vị tự vệ đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự.

- Công tác sơ kết, tổng kết; thực hiện thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực QPQS.

+ Hội nghị tổ chức tổng kết công tác quốc phòng- an ninh quân sự năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích cao trong công tác, trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu cho các cấp lãnh đạo có nội dung còn hạn chế. Chất lượng một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc nắm số lượng, chất lượng và việc di chuyển biến động của QNDB nhiều địa phương làm còn sơ sài, thiếu vắng.

- Vai trò trách nhiệm của một số đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, cơ quan, tổ chức chưa được phát huy, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo cơ quan chưa chủ động.

- Một số đơn vị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chưa sâu, chưa kỹ, còn thiếu biện pháp cụ thể. Chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch, kết quả huấn luyện một số nội dung chưa cao.

2. Nguyên nhân

- Tính chủ động, trách nhiệm của một số đồng chí cán bộ chưa tốt, đồng thời nguồn kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ chưa đầy đủ.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức, đồng thời công tác tuyên truyền chưa sâu kỹ, thường xuyên đối với công tác tuyển quân

- Do điều kiện kinh tế nên một số quân nhân dự bị, DBĐV và thanh niên đi làm ăn xa ảnh hưởng tới công tác đăng ký vào lực lượng DBĐV và gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Trình độ chuyên môn của 1 số cán bộ đặc biệt là cán bộ Ban CHQS xã còn hạn chế.

- Trình độ văn hóa của DBĐV, DQTV không đồng đều và nhận thức chưa tốt về nhiệm vụ huấn luyện nên ảnh hưởng tới kết quả huấn luyện.

*** Đánh giá chung.**

6 tháng đầu năm tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở huyện Hương Khê đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị định 168/2018/NĐ-CP, ngày 28/12/2018 của Chính phủ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm lực quốc phòng được củng cố, lực lượng vũ trang huyện có bước phát triển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao và giải quyết tốt các tình huống xảy ra.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã, đang tác động tới mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam; Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn

định, khó dự báo. Trong nước, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội... cơ bản ổn định, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, hòng chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực. Trước tình hình đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là chủ trương xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, với quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ, phù hợp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Quá trình xây dựng, phải luôn bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

- Chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy nhân dân tự giác tham gia xây dựng và đấu tranh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

- Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp quốc phòng, an ninh với quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh là vấn đề rất quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, có vai trò đặc biệt quan trọng.

- Củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền QPTD, ANND vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH;

- Tập trung xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền QPTD và nền ANND để củng cố lòng tin của nhân dân. Coi trọng bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP&AN; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; chăm lo lợi ích chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Về xây dựng tiềm lực kinh tế trong KVPT, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên, kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, kế hoạch động viên công nghiệp theo các quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, củng cố, phát triển mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên.

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và các văn bản QPPL về GDQP&AN; xây dựng và hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản mới quy định về công tác tuyển quân. Từ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ các bước tuyển quân.

- Cùng với đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện chỉ đạo cơ quan quân sự cử cán bộ trực tiếp thâm nhập cơ sở, phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ quân sự, công an, mặt trận thực hiện “3 gặp, 4 biết”.

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG

- Các Cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền trong mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; trong đó chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và giáo dục, tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh và trong nhân dân.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành, nhằm bảo đảm việc thực hiện kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN đúng định hướng, quan điểm của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN trên địa bàn. Thường xuyên chú trọng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong triển khai thực hiện kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QPAN.

- Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy

tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện vững chắc, làm nòng cốt để xây dựng KVPT tỉnh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

- Tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đối với các đơn vị mới sáp nhập; chủ động tham mưu xây dựng và điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chăm lo xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị tiêu biểu, mẫu mực; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật... Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội đề xuất giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Cấp ủy Đảng các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ quân sự, phát triển Đảng viên trong lực lượng DQTV, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng Dân quân, bộ đội xuất ngũ...xây dựng LLVT ngày càng chính quy, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới.

Phần 3 **KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

Điều chỉnh kịp thời chế độ phụ cấp cho cán bộ dân quân tự vệ từ ngày 01/7/2023./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Lưu: VT, QS.

Ngô Xuân Ninh